

5. Cần phối hợp giữa các ngành trong công tác vùng cao.

Các ngành tùy theo nhiệm vụ của ngành mình, cần phải có kế hoạch công tác vùng cao và theo hệ thống mà hướng dẫn đơn đốc sự thực hiện một cách chu đáo. Đồng thời, phải phối hợp với nhau một cách chặt chẽ để công việc khỏi chông chéo nhau, gây khó khăn cho các cấp và cán bộ công tác ở dưới. Cơ quan công tác dân tộc ở trung ương và địa phương sẽ giúp Ủy ban Hành chính các cấp tổ chức sự phối hợp đó.

★

Công tác vùng cao hiện nay rất quan trọng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp chú ý nghiên cứu và thi hành nghiêm chỉnh thông tư này.

Hà-nội, ngày 8 tháng 4 năm 1959

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phò Thủ tướng

PHAN KẾ TOẠI

THÔNG TƯ số 143-TTg ngày 9-4-1959 về chế độ tập sự và đãi ngộ đối với sinh viên và học sinh tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và đại học.

Từ ngày hòa bình lập lại, công tác đào tạo giáo dục cán bộ, nhân viên tại các trường chuyên nghiệp và đại học phát triển mau lẹ. Một số lớn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đã ra trường bổ sung cho các ngành phục vụ công tác khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa. Một số cán bộ, học sinh được Chính phủ cho đi học các trường chuyên nghiệp và đại học ở các nước bạn cũng đã lần lượt tốt nghiệp về nước làm công tác.

Về chế độ tập sự, các Bộ có học sinh và sinh viên học tại các trường chuyên nghiệp và đại học đều có tạm thời quy định và chưa được thống nhất. Để đảm bảo yêu cầu đào tạo cán bộ, tăng cường chất lượng cho cán bộ kỹ thuật, chuyên môn, Thủ tướng phủ quy định chế độ tập sự và đãi ngộ đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và đại học trong nước, ngoài nước như sau.

I. Chế độ tập sự.

— Những học sinh, sinh viên đi học các trường chuyên nghiệp và đại học ở trong nước và ngoài nước, tốt nghiệp ra phục vụ phải qua thời gian tập sự ở các công nông trường, xí nghiệp, cơ quan Nhà nước.

— Thời gian tập sự nhằm rèn luyện cho học sinh, sinh viên trong thực tế lao động sản xuất,

học tập thêm kinh nghiệm, nâng cao thêm trình độ hiểu biết chung, trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghề nghiệp đã học ở trường, và chủ yếu là để rèn luyện về tinh thần thái độ phục vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác và quan điểm quần chúng.

II. Thời gian tập sự.

Những người tốt nghiệp các trường chuyên môn kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế tài chính, ngoại ngữ, kế toán, đánh máy, nghiệp vụ của các Bộ ra phục vụ đều phải qua thời gian tập sự.

Thời gian tập sự quy định chung như sau :

— Những người tốt nghiệp trường sơ cấp, thi phải qua thời gian tập sự là 6 tháng.

— Những người tốt nghiệp trường trung cấp, thi phải qua thời gian tập sự là 18 tháng.

— Những người tốt nghiệp trường đại học, thi phải qua thời gian tập sự là 2 năm.

Sau thời gian tập sự quy định ở trên, nếu học sinh, sinh viên nào không đạt yêu cầu của thời gian tập sự, các Bộ sẽ xét và định thêm thời gian tập sự tiếp tục cho từng trường hợp. Thời gian định thêm dài nhất chỉ được bằng thời gian tập sự định lần đầu.

Riêng đối với cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân chuyên ngành, đủ tiêu chuẩn được chọn cử đi học các trường chuyên nghiệp và đại học, nói chung khi tốt nghiệp ra phục vụ đều được miễn thời gian tập sự. Trường hợp cá biệt xét thấy cần phải qua thời gian tập sự, thì nhà trường căn cứ vào tinh thần, thái độ, kết quả học tập mà đề nghị lên Bộ sử dụng quyết định.

III Chế độ đãi ngộ.

— Đối với học sinh, sinh viên và những cán bộ, nhân viên không đủ tiêu chuẩn chọn cử đi học :

Trong thời gian tập sự, học sinh, sinh viên và những cán bộ, nhân viên không đủ tiêu chuẩn, chưa ở trong biên chế cơ quan, xí nghiệp, công nông trường, chưa được xếp bậc lương, thì được hưởng sinh hoạt phí bằng mức lương bậc dưới bậc khởi điểm của khung bậc quy định cho loại công tác ấy. Qua thời gian tập sự, được xét duyệt, họ mới được đưa vào biên chế, xếp bậc khởi điểm của khung bậc quy định cho loại công tác ấy để hưởng lương và các quyền lợi khác.

— Đối với cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân chuyên ngành đủ tiêu chuẩn được chọn cử đi học :

Cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân chuyên ngành đủ tiêu chuẩn được chọn cử đi học, khi tốt nghiệp, vẫn ở trong biên chế, được

xếp bậc lương và hưởng các quyền lợi khác. Việc xếp bậc thì theo tiêu chuẩn xếp bậc chung hiện nay và xếp từ bậc khởi điểm của khung bậc quy định cho loại công tác ấy trở lên.

Trường hợp lương bậc mới và trợ cấp xã hội (nếu có) thấp hơn 95% hay 100% lương và trợ cấp xã hội khi đang học, thì được giữ nguyên thu nhập khi đang đi học.

Trường hợp chức vụ công tác giao chưa rõ ràng thì Bộ sử dụng sẽ tạm xếp vào một bậc trong thang lương thích hợp, sau 6 tháng sẽ xếp chính thức và hưởng lương theo bậc lương mới.

IV. Việc sử dụng những người không đảm bảo yêu cầu tập sự.

Sau khi hết thời hạn tập sự đã định thêm mà những người tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và đại học vẫn không đạt được yêu cầu, thì các Bộ sẽ tùy từng trường hợp cụ thể mà:

1. cho thôi việc;
2. không đưa vào biên chế;
3. đưa vào biên chế nhưng sử dụng và đãi ngộ theo loại cán bộ, nhân viên, công nhân thấp hơn một cấp.

V. Trách nhiệm trong việc xét duyệt đề đảm bảo yêu cầu, thời gian tập sự.

— Đối với những người tốt nghiệp các trường trung cấp và đại học, thì các Bộ có kế hoạch theo dõi giáo dục và xét duyệt.

— Đối với những người tốt nghiệp các trường sơ cấp thì:

Các Bộ có kế hoạch theo dõi giáo dục và xét duyệt, nếu ở trung ương;

Các Bộ hướng dẫn kế hoạch cho Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh theo dõi giáo dục và xét duyệt, nếu ở địa phương.

★

Thủ tướng phủ quy định chung chế độ tập sự và đãi ngộ đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và đại học ở trong nước và ngoài nước, các Bộ sẽ căn cứ vào đặc điểm của ngành mình mà quy định chi tiết thi hành cho thích hợp, đồng thời báo cáo kết quả cho Thủ tướng phủ và Bộ Nội vụ.

Hà-nội, ngày 9 tháng 4 năm 1959

T.L. Thủ tướng Chính phủ

Phó Chủ nhiệm Văn phòng nội chính

NGUYỄN VĂN CHI

THÔNG TƯ số 1633-KT ngày 13-4-1959 về việc điều tra khối lượng thu hoạch vụ chiêm 1959.

Kính gửi: Ủy ban Hành chính các tỉnh, thành phố,
Khu tự trị Việt-bắc,
Khu tự trị Thái — Mèo,

Đồng gửi: Cục Thống kê trung ương,
Ủy ban Kế hoạch Nhà nước,
Bộ Nông lâm,
Ban Liên lạc nông dân toàn quốc,
Ban Thống nhất trung ương,
Tổng cục Hậu cần.

Để đánh giá kết quả vụ chiêm vượt bậc 1959, biểu hiện thành tích sản xuất của nông dân, dưới sự lãnh đạo của các cấp, đồng thời có cơ sở để kiểm tra và xây dựng kế hoạch Nhà nước, đặc biệt là có cơ sở để chỉ đạo sản xuất vụ mùa 1959 và đặt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 1960) Thủ tướng phủ chủ trương tiến hành điều tra thu hoạch ở tất cả các khu, tỉnh và thành phố.

Đề cuộc điều tra thu hoạch làm tốt, gọn, đảm bảo được yêu cầu:

1. Thủ tướng phủ giao trách nhiệm cho Ủy ban Hành chính các cấp khu, tỉnh, thành phố tổ chức và chỉ đạo cuộc điều tra, bảo đảm hoàn thành tốt cuộc điều tra kịp thời, chính xác và đúng theo phương án của Cục Thống kê trung ương (đã được Thủ tướng phủ thông qua); giải quyết các vấn đề về cán bộ, huấn luyện, kiểm tra và xác minh số liệu.

2. Thủ tướng phủ giao trách nhiệm cho Cục Thống kê trung ương:

— Lập biểu mẫu, phương án điều tra đồng thời theo dõi chỉ đạo về nghiệp vụ, tổng hợp số liệu trong phạm vi toàn quốc, báo cáo kết quả cho Thủ tướng phủ, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và cung cấp cho các ngành liên quan những tài liệu cần thiết.

— Phối hợp với các cơ quan liên quan như Ban công tác nông thôn trung ương, Bộ Nông lâm, Tổng cục Hậu cần, Ban Thống nhất trung ương để thống nhất việc chỉ đạo điều tra, nắm cụ thể được năng suất của các thành phần kinh tế.

3. Vì điều kiện mùa màng năm nay có nhiều bất đồng, lẻ lỏi canh tác có sự thay đổi khác các vụ trước cho nên việc tổ chức chỉ đạo cần phải chặt chẽ, có chuẩn bị chu đáo.

a) Ở tỉnh, Ủy ban Hành chính tỉnh cử một Ủy viên trực tiếp phụ trách; Ủy ban Hành chính cần vận dụng đủ số cán bộ cần thiết cho cuộc điều tra (cán bộ Ty Nông lâm, Kế hoạch, Nông hội, học sinh nông lâm...), giải quyết những phương